



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้วนั้น

บัดนี้ ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ผ่านระบบ TRS (Teacher
Rotation System) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสกล ไชยธรรตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยอนุมัติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ที่	ตำแหน่งที่ใช้รับย้าย			ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย			หมายเหตุ
	โรงเรียน	อำเภอ	วิชาเอก	ชื่อ	โรงเรียน	สังกัดเดิม	
๑	บ้านป่าหว	เมืองปาน	สังคมศึกษา	นางชนพร ต้นจำปี	บ้านกุดสามสิบ	สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑	ย้ายกรณีพิเศษ
๒	บ้านม่วง	เมืองปาน	วิทยาศาสตร์	นางสาวนารีรัตน์ คัดงาม	ชุมชนบ้านทราย	สพป.ลำปาง เขต ๑	ย้ายกรณีพิเศษ
๓	ชุมชนบ้านใหม่	วังเหนือ	สังคมศึกษา	นายวิราช รักเพื่อน	สพมาะวิทยา	สพป.ลำปาง เขต ๑	ย้ายกลับเปลี่ยน

หมายเหตุ : ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อย่างไม่เป็นทางการ) นี้เป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลการร้องย้ายและกรณีพิเศษ
ความพร้อมของผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย ทั้งนี้ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดังกล่าวข้างต้น อาจมีผลเป็นที่ยึดหรือมิให้ดู
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จนกว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ จะมีคำสั่งรับย้ายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

